

ชาวล่ากีฬาโลก

■ สิ่งท้อลสตาร์“เตะกับหมอ”สนาม 3

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดการแข่งขันฟุตบอลสิ่งท้อลสตาร์ + 5 มหาวิทยาลัยการแพทย์ เปลี่ยนคนไข้ให้เป็นคนเข้ม โครงการ“เตะกับหมอ”สนามที่ 3 ระหว่าง ทีมฟุตบอลรวมดารา “สิ่งท้อลสตาร์” พบกับ “ทีมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ที่สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยไฮไลต์ของ “สิ่งท้อลสตาร์” นอกจากดารานักแสดงและนักร้องแล้ว ยังมีนักกีฬาขวัญใจชาวไทยร่วมด้วย อาทิ สมบัติ บัญชา-เมม หรือบัวขาว นักชกคนดัง, แก้ว พงษ์ประยูร นักชกฮีโร่โอลิมปิกเกมส์ขณะที่ทีมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมี “โตโน่” ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง ร่วมทีม ท่ามกลางความสนใจของชาวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง

ก่อนเริ่มการแข่งขัน บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ยังได้จัดกิจกรรมสานฝันเยาวชน “คลินิกฟุตบอล เซลซี ฟุตบอล คลับ” ซึ่งมีสต๊าฟโค้ชสโมสรฟุตบอล เซลซี จากประเทศอังกฤษ โดยเจมส์ การ์ดเนอร์ หัวหน้าโค้ช อินเตอร์เนชั่นแนล เซลซี เอฟซี ฟาว์นเดชัน และประมุขเศรษฐกิจพันธุ์พิเศษ สต๊าฟโค้ชจากอะคาเดมี่ สโมสรเซลซี มาร่วมติวเข้มทักษะให้เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 64 คนจากรอบคัดเลือกในช่วงเช้าที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเยาวชนให้ความสนใจมาร่วมคัดเลือกกว่า 300 คน

จากนั้นต่อด้วยการแสดงชุดพิเศษจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามด้วยพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง-วิริยะกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน พร้อมนำทีมลงสนามร่วมการแข่งขันด้วย และในช่วงพักการแข่งขัน “เต๋า”

สมชาย เข้มกลัด กับต้นทีมสิ่งท้อลสตาร์ ยังได้นำทีมนักเตะมอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.ชาญชัยเป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประมูลเสื้อของ “โตโน่” ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ นักร้องและนักแสดงคนดัง และนักเตะทีมสิ่งท้อลสตาร์ โดยภายหลังจบการแข่งขันได้มีการมอบเงินสมทบให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงแบ็คอัพ, โตโน่-ภาคิน, เต๋า-สมชาย และสิ่งท้อลสตาร์ ท่ามกลางความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

สำหรับโปรแกรมกิจกรรมฟุตบอลสิ่งท้อลสตาร์ + 5 มหาวิทยาลัยการแพทย์ เปลี่ยนคนไข้ให้เป็นคนเข้ม โครงการ “เตะกับหมอ” อีก 2 สนามต่อไปคือ สนามที่ 4 วันที่ 5 ต.ค.2562 ที่สนามสิงห์ สเตเดียม เชียงราย พบแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสนามที่ 5 สนามสุดท้าย วันที่ 30 พ.ย.2562 พบคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกฟุตบอลหรือแฟนๆและผู้ที่มีสนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลดาราสิ่งท้อลสตาร์ ในโครงการ “เตะกับหมอ” สนามต่อไป สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสอบถามรายละเอียดได้ผ่านทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ SinghaAllStarTeam โทร.08-7000-7267